

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VẠN NINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2138 /UBND-VP

Vạn Ninh, ngày 27 tháng 6 năm 2022

V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội
tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện;
- Công an huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 261/TB-UBND ngày 16/6/2022 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 5/2022; Kế hoạch số 5478/KH-UBND ngày 16/6/2022 về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2022;

Về vấn đề này, UBND huyện Vạn Ninh có ý kiến như sau:

Đề nghị các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc huyện; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 261/TB-UBND và Kế hoạch số 5478/KH-UBND ngày 16/6/2022, báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND và UBND huyện) **trước ngày 30/6/2022**. Trong đó, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh); Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, khẩn trương Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình (Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 22/3/2022).

- Triển khai thực hiện đồng bộ Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị và

Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị.

- Tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng an toàn cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm vét cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi theo hướng dẫn của cơ quan chức năng có thẩm quyền; tăng cường rà soát, quản lý các đối tượng, nhóm người có nguy cơ cao chưa tiêm vắc xin mũi 3 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tính tự giác của người dân trong phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách theo quy định Chính phủ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, nhanh chóng hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, lao động.

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng đối với công tác lập quy hoạch: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong.

- Tăng cường phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, nhất là hạ tầng cho văn hóa, giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, giảm nghèo, giải quyết việc làm, trợ giúp xã hội, chăm lo đời sống cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... Tổ chức tốt việc mở cửa lại du lịch, các ngành giải trí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, bảo đảm an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

- Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để bổ sung khai thác nguồn thu, tích cực thu nợ đọng thuế, phân đấu thu ngân sách năm 2022 vượt chỉ tiêu đề ra. Ưu tiên bố trí kinh phí để chi đầu tư phát triển, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo tiến độ, chất lượng và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2022. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm, đảm bảo ổn định đời sống của người dân tái định cư; làm tốt công tác quy hoạch khai thác khoáng sản và quản lý các mỏ vật liệu, tăng cường quản lý chặt chẽ giá vật liệu theo quy định, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến đất rừng, đất lúa nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án giao thông trọng điểm, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong đó, cần tập trung theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua huyện Vạn Ninh.

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; chủ động có giải pháp đảm bảo cung cầu lao động; hỗ trợ kịp thời cho

người dân, doanh nghiệp theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đảm bảo việc đầu tư chuyển đổi số trên địa bàn toàn huyện có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao. Triển khai ngay các biện pháp cụ thể, hiệu quả, thiết thực nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, rà soát, tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

- Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật trên các nền tảng số; đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền định hướng dư luận, thông tin kịp thời, khách quan, chính xác; không để bị động trên mặt trận truyền thông.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiên quyết thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khắc phục các sai phạm sau kiểm tra, thanh tra.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao phải tăng cường bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đánh bạc, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và các tệ nạn xã hội khác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân. Chủ động các giải pháp phòng, chống thiên tai, cháy nổ trên địa bàn huyện./.

(Đính kèm Thông báo số 261/TB-UBND và Kế hoạch số 5478/KH-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh).

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Chánh, các Phó CVP;
- Lưu: VT, Thư

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Nguyễn Thanh Sơn



Số: 261 /TB-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 06 năm 2022

Ký bởi: Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa

Email:

ubnd@khanhhoa.gov.vn

Ngày ký: 17.06.2022

14:34:25 +07:00

THÔNG BÁO

Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 5/2022

Ngày 08/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2022 để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2022; xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022. Tham dự họp có 23/26 thành viên UBND tỉnh. Cùng tham dự họp có các đại biểu khách mời: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Thị Xuân Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Huỳnh Thị Phương và lãnh đạo các đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo: Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yên sào Khánh Hòa.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 và nghe ý kiến thảo luận của các thành viên dự họp, ý kiến biểu quyết của các thành viên UBND tỉnh, UBND tỉnh thông báo kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế và triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 5 năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 16,52%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 16,0%; kim ngạch xuất khẩu tăng 31,4%; doanh thu du lịch tăng 2,2 lần; thu nội địa tăng 4,3%; các chế độ về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho Nhân dân được thực hiện đầy đủ theo quy định; các lĩnh vực xây dựng thể chế, văn hóa, xã hội, tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện; công



tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp và diễn biến khó lường của các dịch bệnh khác; sự phục hồi ở các ngành, lĩnh vực chưa đồng đều; giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm so với mục tiêu cùng với giá xăng, dầu và các nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất vẫn ở mức cao gây áp lực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Do đó, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành và địa phương cần phải ưu tiên triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra.

II. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2022

Ngoài việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được phân công tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh); Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà (ban hành kèm theo Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 22/3/2022); Chương trình công tác năm 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa (ban hành kèm theo Quyết định số 4761/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh) và Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (ban hành kèm theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh); UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến quan điểm, mục tiêu về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; qua đó, khẩn trương cập nhật định hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất có liên quan trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tiến hành rà soát, tham mưu điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 cho phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển tỉnh Khánh Hòa theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị.

2. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ được nêu tại Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã

hội tháng 6 năm 2022. Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương hoàn thành dự thảo quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp sắp tới.

3. Các cơ quan, đơn vị gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang khẩn trương phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, Dự án Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Am Chúa, Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với các sở, ban, ngành khẩn trương rà soát tiến độ triển khai thực hiện các kết luận của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng các dự án theo hình thức xã hội hóa thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công quản lý, khẩn trương xây dựng và hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của ngành, địa phương mình trước ngày 25/6/2022. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chuẩn bị các thành phần công nghệ thông tin thiết yếu cần thiết và tiêu chuẩn, định mức phục vụ triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ), tổ chức thực hiện và đáp ứng các nhóm tiện ích theo yêu cầu, đảm bảo đúng nguyên tắc áp dụng và quy định pháp luật.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố (Ninh Hòa, Diên Khánh, Cam Lâm, Nha Trang, Cam Ranh) khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, chính quyền địa phương các cấp tập trung nguồn lực phối hợp với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án lưới điện giải tỏa công suất Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (dự án Đường dây 500kV nhiệt điện Vân Phong – Nhiệt điện Vĩnh Tân, dự án Trạm biến áp TBA 500kV Vân Phong và đấu nối, dự án đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm, dự án Đường dây 220kV Krông Buk – Nha Trang); đồng thời, khẩn trương tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

6. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Công văn số 1031/UBND-XDND ngày 07/02/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư công năm 2022, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được giao tại Quyết



định số 4732/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc và sớm đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm của của tỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định, như: Bệnh viện đa khoa Nha Trang (thành lập trong tháng 6/2022), Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa (đưa công trình vào hoạt động trong tháng 12/2022), Tỉnh lộ 3, Đường Vành đai 2 và Nút giao Ngọc Hội, Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang (đưa công trình vào hoạt động trong tháng 9/2022),...; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thu hút nhà đầu tư vào lấp đầy diện tích và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án thứ cấp tại Cụm công nghiệp Trảng É, Khu công nghiệp Sông Cầu.

7. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương nghiên cứu kết quả đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để phân tích, phối hợp xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian tới. Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

8. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan và UBND thành phố Nha Trang chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Chương trình “Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022”, đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh khi tổ chức sự kiện.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu chuẩn bị, triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW theo kế hoạch đề ra.

10. Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và nâng cao chất lượng đối với công tác lập quy hoạch: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm; triển khai lập quy hoạch vùng huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với UBND thành phố Nha Trang đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thành phố Nha Trang giai đoạn 2021-2030. Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, xây dựng cụ thể Kế hoạch phủ kín quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu đô thị và các quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền tổ chức lập trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

11. Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã (Vạn Ninh, Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh) khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án 7 triển khai các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Vân phong - Nha Trang theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 242/TB-UBND ngày 08/6/2022. Đồng thời, UBND các huyện, thị xã tiếp tục theo dõi, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tiến hành khảo sát hiện trạng toàn tuyến dự án, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng, coi nới công trình, trồng cây trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích thuộc phạm vi dự án để trực lợi kinh phí giải phóng mặt bằng.

12. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp, đôn đốc và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất để khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại các địa phương; đồng thời, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản; phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý, khai thác khoáng sản và quản lý đất sử dụng cho hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

13. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp khẩn trương báo cáo kết quả chuyên công tác học tập kinh nghiệm việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, quản lý hoạt động tại Nhà máy xử lý rác thải thành phố Cần Thơ và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc nâng cao công tác đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư và quản lý hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

14. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; trong đó tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân, đảm bảo giảm 03 tiêu chí về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

15. Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban tổ chức thực hiện trên địa bàn thành phố Nha Trang (Dự án CCSEP, dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang, dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô – Giai đoạn 2), đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch của tỉnh và thời hạn quy định của Ngân hàng Thế giới.

16. Sở Nội vụ khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành công tác tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định (trong đó có việc hợp nhất

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp; giải thể Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh); khẩn trương hoàn chỉnh phương án sắp xếp các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

17. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, đầu cơ đất đai, xây dựng trái phép hoặc không đúng quy hoạch; hạn chế xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn.

18. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị và UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đảm bảo đúng quy chế, quy định và không để xảy ra tiêu cực, sai sót trong kỳ thi. Trong đó, khẩn trương xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra kỳ thi, nhất là việc đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các địa phương tổ chức điểm thi; phối hợp tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa điểm ăn uống xung quanh điểm thi; đồng thời, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tiêm chủng cho trẻ em. Bảo đảm chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư phục vụ công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

UBND tỉnh thông báo đến các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện, báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2022./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh, các đoàn thể;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Các cơ quan, đơn vị tham dự họp;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lãnh đạo+ các phòng chuyên môn VPUB tỉnh;
- Lưu: VT, HM, TT, TP, HĐ, HP.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Thiện